
Fjárlaganefnd Alþingis

Umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2025 frá Taekwondosambandi Íslands.

TKI vill minna á nauðsyn þess að efla stuðning ríkisvaldsins til afreksstarfs ISI og 
sérsambanda þess.
Þjóðin gerir sífellt meiri kröfur til okkar í sérsamböndum IsI um að efla afreksstarfið og 
fjölga Íslensku afreksfólki. Þetta kostar mikil fjárútlát sem sérsamböndin ráða ekki við. Þess 
vegna þarf að stóla á að afreksfólkið sjálft og að þeirra aðstandendur standi straum af 
kostnaði við að keppa fyrir Islands hönd á erlendri grundu.

TKI vill með þessu bréfi minna Fjárlaganefnd á nauðsyn þess að auka fjárstuðning til 
Afrekssjóðs ISI og til sérsambandanna. Það á ekki að þurfa að vera fjárhagslegur baggi á 
ungt íþróttafólk að vera valið til að keppa fyrir Island.

Fyrir hönd TKI

Valdimar Leó Friðriksson
framkvæmdastjóri


